

Làm Thế Nào Để Truy Cập Hồ Sơ Không Phải của Tòa Án?

Tiết Lộ Công Khai đối với Hồ Sơ Không Phải của Tòa Án

Theo Quy Tắc Chung của Tòa Án Tiểu Bang Washington (GR) [31 \(Trang liên kết chưa được dịch.\)](#), **hồ sơ tòa án** là các hồ sơ liên quan đến thủ tục tòa án và phải được cung cấp cho công chúng, có thể có ngoại lệ. Để tìm hiểu về cách yêu cầu hồ sơ tòa án, vui lòng truy cập mục “Cách Yêu Cầu Hồ Sơ Tòa Án” bên dưới. **Hồ sơ tòa án** không giống như **hồ sơ công khai** được quản lý bởi Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington (RCW) [42.56.010 \(Trang liên kết chưa được dịch.\)](#).

Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai định nghĩa **hồ sơ công khai** là “*bất kỳ văn bản nào chứa thông tin liên quan đến hành vi của chính quyền hoặc việc thực hiện bất kỳ chức năng chính quyền hoặc độc quyền nào được lập, sở hữu, sử dụng hoặc lưu giữ bởi bất kỳ cơ quan tiểu bang hoặc địa phương nào, bất kể hình thức hoặc các đặc điểm vật lý.*” Về cơ bản, điều này có nghĩa là Clerk's Office phải lưu giữ hồ sơ của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cách Clerk's Office tiến hành công việc kinh doanh và bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu các hồ sơ công khai đó.

Khi quý vị **yêu cầu tiết lộ công khai**, nếu quý vị cung cấp càng nhiều thông tin cho chúng tôi về loại hồ sơ đang tìm kiếm, thì chúng tôi càng có thể nhanh chóng đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, khi yêu cầu hồ sơ công khai, việc yêu cầu nhiều kết quả như “bất kỳ” hoặc “tất cả” có thể mất nhiều thời gian hơn để phản hồi. Để tìm hiểu cách đưa ra yêu cầu, quý vị vui lòng truy cập mục “Cách Gửi Yêu Cầu Tiết Lộ Công Khai” bên dưới.

Theo GR [33 \(Trang liên kết chưa được dịch.\)](#), **yêu cầu hình thức điều chỉnh** sẽ được cấp cho bất kỳ ai đủ tiêu chuẩn mà việc điều phối cho họ là hợp lý và cần thiết. Tìm hiểu về cách gửi yêu cầu hình thức điều chỉnh [TAI ĐÂY](#).

Cách Yêu Cầu Hồ Sơ Tòa Án

Hầu hết các tài liệu của tòa án đều có sẵn trực tuyến. Để tìm hiểu cách truy cập hồ sơ tòa án, vui lòng truy cập trang [Hồ Sơ Tòa Án](#). [\(Một số thông tin trên trang liên kết chưa được dịch.\)](#) Việc có số vụ kiện liên quan đến các tài liệu mà quý vị tìm kiếm sẽ là phần thông tin có giá trị nhất để hỗ trợ quý vị trong việc tìm kiếm.

Clerk's Office có thể tìm kiếm số vụ kiện và cung cấp tài liệu cho quý vị, nếu quý vị cần. Tuy nhiên, có những khoản phí liên quan đến việc Clerk's Office tìm kiếm giúp quý vị. Hãy nhớ rằng quý vị có thể xem miễn phí hầu hết các hồ sơ tòa án bằng cách trực tiếp đến Clerk's Office bất kỳ.

Cách Gửi Yêu Cầu Tiết Lộ Công Khai cho Hồ Sơ Không Phải của Tòa Án

Để gửi yêu cầu tiết lộ công khai, vui lòng điền vào [Biểu Mẫu Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai](#) và làm theo hướng dẫn về nơi gửi lại biểu mẫu đã hoàn thành của quý vị. Hãy cung cấp càng nhiều thông tin và càng chi tiết càng tốt.

King County Superior Court Clerk's Office cam kết sẽ trả lời yêu cầu của quý vị nhanh nhất có thể. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về cách thực hiện yêu cầu hoặc để kiểm tra yêu cầu của quý vị, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 477-0777.

Xin lưu ý rằng hồ sơ được tiết lộ công khai không giống như hồ sơ của tòa án. Nếu quý vị đang tìm kiếm hồ sơ tòa án, vui lòng xem phần “Cách Yêu Cầu Hồ Sơ Tòa Án” ở trên.

[Cung cấp phản hồi về bản dịch này](#)